

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN QUẢNG TRẠCH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: ~~987~~/UBND-VP
V/v kiểm tra giấy tờ tác nghiệp báo chí

Quảng Trách, ngày 31 tháng 10 năm 2016

Kính gửi:

- Các phòng ban, đơn vị trực thuộc;
- Ủy ban nhân dân các xã.

Thời gian qua, Ủy ban nhân dân huyện nhận được nhiều thông tin phản ánh việc một số cá nhân sử dụng các loại giấy tờ, thẻ không hợp pháp, hợp lệ để tác nghiệp báo chí trên địa bàn huyện. Không ít trường hợp sử dụng các loại giấy tờ này để dọa dẫm các cơ quan, đơn vị với mục đích vụ lợi hoặc tiếp xúc, mời chào quảng cáo, gây phiền hà cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, ảnh hưởng xấu đến danh dự, uy tín nghề nghiệp của các nhà báo, phóng viên hoạt động đúng pháp luật.

Theo pháp luật hiện hành, thẻ nhà báo là loại thẻ duy nhất được công nhận trong hoạt động báo chí. Bên cạnh đó, để tạo điều kiện cho phóng viên chưa có thẻ nhà báo hoạt động, pháp luật cho phép các cơ quan báo chí cấp giấy giới thiệu để phóng viên đi tác nghiệp nhưng phải ghi rõ tên cơ quan, tổ chức được giới thiệu đến làm việc, nội dung làm việc và thời hạn giấy giới thiệu. Riêng đối với tác nghiệp tại các kỳ họp Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp, các đại hội và hội nghị công khai, các cuộc mít tinh, đón tiếp khách của các cơ quan Đảng, Nhà nước và các cơ quan, tổ chức khác, nhà báo, phóng viên phải có giấy mời.

Ủy ban nhân dân huyện thông báo cho các phòng, ban ngành cấp huyện, UBND các xã và các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn biết để kiểm tra các loại giấy tờ tùy thân như giấy chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân và các giấy tờ cần thiết khác theo quy định của pháp luật khi đi tác nghiệp của những người đến liên hệ tác nghiệp báo chí, nếu không đầy đủ, hợp pháp, hợp lệ thì kiên quyết từ chối hợp tác. Trường hợp liên hệ tác nghiệp theo đoàn, nhóm, cần kiểm soát số lượng, thành phần làm việc (theo giấy giới thiệu, giấy mời...) để loại trừ các đối tượng không đúng thành phần, không đủ tiêu chuẩn, điều kiện nhưng cố tình trà trộn hoạt động tác nghiệp báo chí trái pháp luật. Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các phòng, ban ngành cấp huyện, UBND các xã và các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn căn cứ vào quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí để cử người phát ngôn và cung cấp thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

Trong quá trình thực hiện, nếu phát hiện dấu hiệu giả danh, giả mạo nhà báo, phóng viên hoặc hành vi dọa dẫm, sách nhiễu, gây phiền hà trong tác nghiệp báo chí, đề nghị các cơ quan, tổ chức thông tin kịp thời cho Ủy ban nhân dân huyện để phối hợp kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp luật. / *de*

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Lưu: VT, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

ỦY CHỨC TỊCH

CHỖ CHỮ TỊCH



Nguyễn Hoàng Anh